



การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
 ที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
 วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
 ณ โรงแรมไอโฮเทลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น



วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น นพ.ประสิทธิ์ สัจจงพงษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาแนวทางการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบกิจการในจังหวัดหนองบัวลำภู มหาสารคาม สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ และศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นการบรรยายถึงทิศทางการพัฒนาการจัดการสุขาภิบาลที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อม โดย ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กล่าวถึงการพัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา ๐๙.๓๐ น. อภิปรายบทบาทการดำเนินการจัดการสุขาภิบาลอาหารที่เกี่ยวกับกิจการปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อมของภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ ในเรื่องของการจัดการ คน สัตว์ แหล่งน้ำโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสุขลักษณะในการกิน การทำปลาร้า ปลาสาม โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ๓ ท่าน ได้แก่ รศ.นพ.ณรงค์ ชันดีแก้ว ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและศัลยแพทย์ผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.สพญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.จริยา อินทรศรีมี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น และมี ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

และภาคบ่ายปิดท้ายด้วยการประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำแนวทางการเพื่อพัฒนาการประกอบกิจการปลาร้า ปลาสาม หรือปลาจ่อม เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ ได้แลกเปลี่ยนวิธีการ/กระบวนการในการจัดการสุขาภิบาลสถานประกอบกิจการ

